

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒  
ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญทั่วไป)  
วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

โดย ญัฐทิพย์ กบิลคาม  
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

เริ่มประชุมเวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น.

นายเจริญ จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ ๑ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ต่อจากนั้นได้อนุญาตให้สมาชิกอภิปราย ปรีกษาหารือในเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน โดยใช้เวลาประมาณกว่า ๑ ชั่วโมง จากนั้นได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยเริ่มจากวาระกระทู้ถามสด ซึ่งวันนี้มี ๓ เรื่อง ดังนี้

กระทู้ถามสดเรื่องที่ ๑ เรื่อง ปัญหาภัยแล้ง ตั้งถาม โดย ส.ส.วิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย จังหวัดนครราชสีมา ได้สอบถามเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการของรัฐบาล ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งว่ามีรายละเอียดขั้นตอนอย่างไรบ้าง รวมถึงวิธีการแก้ไขผลผลิตการเกษตรที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากฝนทิ้งช่วง ต่อจากนั้น รมต.ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตอบชี้แจงว่า รัฐบาล โดยท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายทุกกระทรวงที่มีความเกี่ยวข้องร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ขณะนี้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอย่างใกล้ชิดและได้ออกมาตรการต่าง ๆ มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแล้ว เช่น การทำฝนหลวง, สร้างโครงการแหล่งน้ำ ทำแก้มลิงกักเก็บน้ำ, ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อนำน้ำดิบลงแหล่งคูคลองต่าง ๆ, สำรวจแหล่งน้ำใต้ดินและขุดเจาะบ่อบาดาล ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหลักในการรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนเกี่ยวกับปัญหาภัยแล้ง เพื่อรายงานต่อรัฐบาลต่อไป และรัฐบาลได้มีมาตรการจ่ายเงินชดเชยให้กับเกษตรกรซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากผลผลิตการเกษตรเสียหายเนื่องจากฝนทิ้งช่วง

กระทู้ถามสดเรื่องที่ ๒ เรื่อง การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ในอำเภอมั่นสนิคม และอำเภอบางทอง จังหวัดชลบุรี ตั้งถามโดย ส.ส.รณเทพ อนุวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังชล จังหวัดชลบุรี ได้สอบถามความชัดเจนในการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จากนั้น รมต.ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตอบชี้แจงว่า นายกรัฐมนตรีได้ติดตามปัญหาดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และได้มอบหมายให้กรมชลประทานทำโครงการแก้มลิง ๖ โครงการใหญ่ โดยจะเริ่มก่อสร้างได้ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ โดยมีทั้งการปรับปรุงโครงการเดิมและก่อสร้างโครงการใหม่ รวมทั้งมีโครงการขนาดเล็กก่อสร้างแก้มลิงอีกกว่า ๔๐ โครงการ ภายในปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ และจะมีการดำเนินการขุดลอกคลองต่าง ๆ ภายในปี ๒๕๕๖

กระทู้ถามสดเรื่องที่ ๓ เรื่อง สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งถามโดย ส.ส.จะอาหมิง โต๊ะตาหยง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดนราธิวาส โดยกล่าวว่า สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรุนแรงมากขึ้น แต่รัฐบาลไม่สามารถหามาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้ประชาชนผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีความมั่นใจได้ และสอบถามว่ารัฐบาลจะมีนโยบายแก้ไข

อย่างไร รวมทั้งมีการดำเนินการรักษาพื้นที่เศรษฐกิจในตัวเมืองอย่างไร จากนั้น รตอ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ได้ตอบชี้แจงเกี่ยวกับการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของรัฐบาล โดยทุกหน่วยงานทำงานแบบบูรณาการ ทั้งนี้รัฐบาลตระหนักและให้ความสำคัญต่อปัญหาชายแดนภาคใต้ และขณะนี้การแก้ไขมีความคืบหน้าไปมาก จากนั้น ส.ส.เจชะอามิง เจ้าของกระทู้ได้กล่าวถึงการสูญหายของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการก่อเหตุรุนแรง จึงขอถามว่า รัฐบาลยังคงใช้นโยบายเดิมของรัฐบาล พันตำรวจโท ทักษิณ หรือไม่ ซึ่งตนเองเห็นว่าเป็นนโยบายที่ผิดพลาด รวมทั้งได้สอบถามการให้เงินเยียวยาชดเชยให้กับผู้เสียหายนั้นยังคงนโยบายเดิมที่จะจ่ายให้รายละ ๗ ล้านบาทหรือไม่ จากนั้น รตอ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ตอบชี้แจง เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้เสียหาย พร้อมทั้งปฏิเสธว่าไม่มีการใช้นโยบายอ้อมฆ่าอย่างเด็ดขาด

เมื่อจบกระทู้ถามสดแล้ว เข้าสู่ระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป ซึ่งถูกบรรจุไว้ ๔ กระทู้ ดังนี้

กระทู้ถามทั่วไป เรื่องที่ ๑ เรื่อง ราคาปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ราคาน้ำมันและค่าแรงที่มีราคาสูงมากขึ้นและการเอาเปรียบกดราคาซื้อข้าวจากเกษตรกรชาวนาในราคาต่ำ ตั้งถามโดย ส.ส.วรชัย เหมะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ผู้ตั้งกระทู้ได้สอบถามถึงแนวนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการควบคุมต้นทุนการผลิตทั้งหมดอย่างไร จากนั้น รตอ.ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตอบชี้แจง โดยกล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อปัญหาดังกล่าว โดยได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลและตั้งคณะกรรมการในการกำหนดราคาให้เป็นธรรมต่อเกษตรกร โดยผ่านกลไกของพาณิชย์จังหวัด รวมทั้งดูแลด้านผลกระทบต่าง ๆ ของปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง และรัฐบาลได้ควบคุมราคาน้ำมันดีเซลเพื่อไม่ให้กระทบต่อเกษตรกร รวมทั้งได้ดูแลควบคุมต้นทุนอื่น ๆ ให้สอดคล้องกัน ส่วนการดำเนินการรับจำนำข้าว ผลผลิตประจำปี ๒๕๕๕ นั้น รัฐบาลได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปสำรวจก่อนและกำหนดสถานที่รับจำนำข้าวและหากมีการกดราคาเอาเปรียบชาวนาก็สามารถร้องเรียนได้เพื่อรัฐบาลจะได้ดำเนินการต่อไป

กระทู้ถามทั่วไป เรื่องที่ ๒ เรื่อง การติดตามโครงการแก้มลิง หนองซีกวีก พร้อมอาคารประกอบ เพื่อการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ตั้งถามโดย ส.ส.ปารีชาติ ชาลีเครือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย จังหวัดชัยภูมิ ได้สอบถามว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับทราบเกี่ยวกับการเสนอโครงการดังกล่าวหรือไม่ และมีนโยบายสนับสนุนโครงการดังกล่าวเพื่อให้มีการดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย หากมีจะสามารถดำเนินการเมื่อใด จากนั้น รตอ.ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตอบชี้แจง โดยกล่าวว่า ได้ประสานกับอธิบดีกรมชลประทานแล้วและได้รับการยืนยันว่าได้ทำสำรวจออกแบบเรียบร้อยแล้ว และพร้อมดำเนินการ แต่ติดปัญหาการที่ดิน โดยจะต้องขยับที่ดินที่จะทำแก้มลิงไปทั้งในพื้นที่อื่น แต่ยังหาพื้นที่ที่ดินไม่ได้ ดังนั้น จึงยังไม่สามารถดำเนินการภายในปีนี้ จนกว่าจะหาพื้นที่ที่ดินได้

กระทู้ถามทั่วไป เรื่องที่ ๓ เรื่อง การป้องกันรักษาพื้นที่พุทธรักษาป่าไม้ ตั้งถามโดย ส.ส.นริศ ขำนุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดพัทลุง โดยได้สอบถามว่า รัฐบาลมีมาตรการในการป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าแต่ละประเภทหรือไม่ อย่างไร และมีนโยบายด้านการจัดการและจับกุมผู้บุกรุกทำลายป่าไม้หรือไม่ อย่างไร รัฐบาลมีแนวทางในการป้องกันไฟไหม้ป่าหรือไม่ อย่างไร และมีวิธีการที่จะให้ประชาชนช่วยกันดูแล แก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่าหรือไม่ อย่างไร จากนั้น รตอ.ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตอบชี้แจง โดยกล่าวว่า ปัจจุบันป่าในประเทศไทยเหลือเพียง ๓๐% เท่านั้น ดังนั้น จึงเน้นให้มีการปลูกป่าต้นน้ำควบคู่ไปกับการปราบปรามผู้ตัดไม้ทำลายป่า

โดยร่วมบูรณาการกับหน่วยงานอื่นในการดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูและปราบปรามผู้บุกรุกทำลายป่า และดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ส่วนการบริหารจัดการบุคลากรในกระทรวงนั้น ได้มีมาตรการพัฒนาบุคคลอย่างเป็นธรรม และมีคุณภาพ ส่วนงบประมาณการดูแลรักษาป่านั้น ได้ติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายว่า คุ่มค่าหรือไม่ และถูกต้องตามวัตถุประสงค์หรือไม่

กรทูลถามทั่วไป เรื่องที่ ๔ เรื่อง การขยายถนนสายจังหวัดอุดรธานี – สกลนคร เป็น ๔ ช่องจราจร ระหว่างอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ถึง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ตั้งถามโดย ส.ส.ทองดี มนีสสาร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย จังหวัดอุดรธานี ได้สอบถามว่า รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๖ ในการดำเนินการขยายถนนดังกล่าวหรือไม่ และหากรัฐบาลยังไม่สามารถจัดสรรงบประมาณได้ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณเร่งด่วนให้ได้เมื่อใด จากนั้น รัฐมนตรี ปรีชา เร่งสมบุรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตอบชี้แจงว่า ได้ติดตามประสานงานกับอธิบดีกรมทางหลวง โดยในแผนพัฒนาทางหลวงนั้น จะได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว ในปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ด้วยงบประมาณ ๑,๖๘๐ ล้านบาท และยืนยันว่า โครงการขยายถนนดังกล่าวได้รับงบประมาณและดำเนินการได้ในปีดังกล่าวแน่นอน

ภายหลังจบวาระกระทู้ถามแล้ว ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก และนายปลอดประสพ สุรัสวดี ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ต่อจากนั้น เป็นวาระการแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างในคณะกรรมการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งที่ประชุมไม่ขัดข้อง จากนั้น ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม เรื่องที่ ๒.๑ คือ เรื่อง รับทราบผลการดำเนินการตามญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขผลกระทบปัญหาการกัดเซาะชายทะเล กรุงเทพมหานคร และเขตพื้นที่ จังหวัดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย และญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาปัญหาน้ำกัดเซาะชายฝั่ง แม่น้ำโขง ทั้งนี้มีสมาชิกสนใจอภิปรายประกอบการพิจารณาเรื่องดังกล่าวอย่างกว้างขวาง โดยส่วนใหญ่เห็นว่าการดำเนินการตามญัตติด่วนของรัฐบาลไม่มีความชัดเจนในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมทั้งได้เสนอแนะหลายประการ ซึ่งรัฐมนตรี ปรีชา เร่งสมบุรณ์สุข ได้ตอบชี้แจงและกล่าวว่าจะได้รับข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป จากนั้น ประธานสั่งปิดประชุมเวลาประมาณ ๑๗.๒๕ นาฬิกา